



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๑๓๐ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนิน ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี นั้น

เพื่อให้งานพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และสมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย จึงกำหนดการฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ดังนี้

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุวรรณี	ศรีคุณ	ประธานกรรมการ
นายพิสิษฐ์	มีวอน	รองประธานกรรมการ
นายโกมินทร์	คล้ายวงศ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	ทรงงามทรัพย์	กรรมการ
นางสาววันทนี	ศรีลิโก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรวลัย	พงศ์ชู	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกรรณิการ์	พึงจงเจริญสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยสุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสัณห์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดูลสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ

รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
นายประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นายพิสุทธิ	พวงนาค	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอิवासัน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและตัดสินใจปัญหา

#### กรรมการดำเนินงานกลาง

##### กรรมการฝ่ายประสานและดำเนินงานกลาง

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	รองประธานกรรมการ
นางสาวปราณี	พุดพวง	รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิตติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
ประธานสภานักศึกษา		กรรมการ
นายกองค์การนักศึกษา		กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการและเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการ เพื่อวางแผนงานการดำเนินงาน

๒. วางแผน กำหนดการฝึกซ้อม กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและพิธีการฝึกซ้อมบัณฑิต

๓. จัดการประชุมกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

๔. ประสานงาน กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหาให้การฝึกซ้อมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

## กรรมการฝ่ายประสานงานผู้บริหารและกรรมการที่ปรึกษา

นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	ประธานกรรมการ
นางจุฑาทิพย์	แก้วละมุล	รองประธานกรรมการ
นายนิวัฒน์	สนสกล	กรรมการ
นายสนชัย	ทับไทร	กรรมการ
นางสาวรัตนา	ท้าวศิริ	กรรมการ
นางรัชณี	เวียงสิมา	กรรมการ
นายสมพร	ดีดพิณ	กรรมการ
นายพันธ์ปิติ	เหรียญโมรา	กรรมการ
นางสาวฐิติยา	ศรีทอง	กรรมการ
นายทรงศักดิ์	ทิมา	กรรมการ
นางจุฑามาศ	พุลยรัตน์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศิริรัตน์	ตรีภุมมาร์ภักษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดูแล อำนวยความสะดวก และประสานงานผู้บริหารและกรรมการที่ปรึกษา

๒. ประสานงานแจ้งนโยบายผู้บริหาร และที่ปรึกษาให้กรรมการดำเนินงานกลางทราบ

## กรรมการฝ่ายตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

นางพิมพ์รัตน์	วนสัณฑ์	ประธานกรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย	จัตร์รัตน์	กรรมการ
นายชยุตม์	วะนา	กรรมการ
นายธัญญชัย	พันธ์พิ่ง	กรรมการ
นายบุญช่วย	แก้วศรี	กรรมการ
นายสมคิด	พิศโสระ	กรรมการ
นางวิภาภมล	งามล้ำ	กรรมการ
นางชุตินา	บุญเกื้อ	กรรมการ
นางพรรณนิกุล	บดี	กรรมการ
นางสาวอชรา	ยิ้มแย้ม	กรรมการ
นายทองศักดิ์	คงทอง	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์	พระนอน	กรรมการ
นายสุเมธ	โชติวรรณ	กรรมการ
นางสาวสุทามาศ	บุญนำ	กรรมการ
นางสาวดวงฤดี	พรหมขวัญ	กรรมการ
นางสาวนัฐริกา	วิสัยหล้า	กรรมการ
นางสาวจันทิมา	ชุลีกราน	กรรมการและเลขานุการ
นางปณิตดา	สกุลขอเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรณเศรษฐ์	สวัสดิ์ถาวร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ประสานงานกับกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน

**กรรมการฝ่ายกำหนดจุดและตรวจความเรียบร้อยสถานที่ฝึกซ้อม**

นายประพร	วรรณบุษราคัม	ประธานกรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	รองประธานกรรมการ
นายธนาเสกฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นายภุมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการและเลขานุการ
นายธนภุต	ทองรอด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดจุดบนเวที ณ สถานที่ฝึกซ้อม และตรวจความเรียบร้อยสถานที่ฝึกซ้อมย่อยทั้งหมด

**กรรมการฝ่ายอนามัยและพยาบาล**

นางสาวปราณี	พุดพวง	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีฉุกเฉินให้ประสานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ

**กรรมการฝ่ายออกบัตรอนุญาตเจ้าหน้าที่ และบัตรประจำตัวบัณฑิต**

นางสาวปราณี	พุดพวง	ประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	รองประธานกรรมการ
นายพลพิพัฒน์	สารมาศ	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	เกี่ยวกระโทก	กรรมการ
นายชลตรงค์	นาชัย	กรรมการ
นางสาวประภาพพันธ์	สาคร	กรรมการ
นางมลฤดี	โตษณีย์	กรรมการ
นางสาวหทัยรัตน์	เส็งช่วย	กรรมการ
นางสาวพันธุ์ศิริ	ธนาริยะวงศ์	กรรมการ
นางสาวสุรีชนา	ศิลปวัฒนวิทยา	กรรมการ
นางสาวเพชรดา	ประทุมวัน	กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์	โพธิ์ดำกล้า	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายภุมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและเลขานุการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำบัตรอนุญาตเจ้าหน้าที่ และบัตรประจำตัวบัณฑิต

๒. สรุปรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมเพื่อแจ้งบัณฑิต

๓. ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

### กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	ประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	รองประธานกรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตนิช	กรรมการ
นางสาวจรรุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายพุดวิงศ์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวภัทราพร	นิกรดิณชาติ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดนิดา	แสงสาคร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต และข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางต่างๆ
๒. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสำเนาภาพจัดส่งเป็นแผ่น CD ที่กองพัฒนานักศึกษา
๓. จัดพิมพ์หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๔. จัดทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

### กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแก	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจตุรัส	รองประธานกรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	ฝึกเหลือ	กรรมการ
นายจาตุรันต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวุฒ	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอนรัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒนจริยา	กรรมการ
นายกฤษฎา	พลรัตน์	กรรมการ
นายธีรพร	พงษ์พุด	กรรมการ
นางสาวพิมพ์ศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการ
นางชมพูนุช	ตันพานิช	กรรมการและเลขานุการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเครื่องเสียง วีซีดีภาพ และเสียงประกอบการฝึกซ้อมบัณฑิต พร้อมเครื่องฉายภาพ ณ สถานที่ฝึกซ้อมย่อย ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนวันฝึกซ้อมย่อย ๑ วัน
๒. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกจุด ณ สถานที่ฝึกซ้อมย่อย ตามตารางการฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๓. ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมบัณฑิต ผ่านระบบเคเบิลของมหาวิทยาลัย

### กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางวนิดา	โลทกิจ	กรรมการ
นางพัฒนพัทธ์	พ่วงพลับ	กรรมการ
นางสาวจรรุรินทร์	พาทีสุนทรศิริ	กรรมการ
นางสาวสมพร	รุ่งฤทธิ์	กรรมการ

นายเชาวน์	ไตรภักดิ์	กรรมการ
นางสาวปริญญา	พິงบุญญะ	กรรมการ
นางสาวจันทนี	จันทนานนท์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอุมาพร	ชูเกิด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ  
 ๒. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ  
 ๓. จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่มาปฏิบัติงาน

#### กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นายคำนวน	วาสนาเป็นสุข	รองประธานกรรมการ
นายสุรพล	พานิชชัย	รองประธานกรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เจียบแหลม	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการ
นางสาวสายพิน	คล้ายอ่ำ	กรรมการ
นายสมควร	คล้ายอ่ำ	กรรมการ
นายชนะภัย	ทะมาตร	กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์	คิดประโคน	กรรมการ
นายสมะแ	มัสตุล	กรรมการ
นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายสมชาย	จุงใจ	กรรมการ
นายนะคร	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายประสิทธิ์	จิตตรุ่งเรือง	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาซ	กรรมการ
นายสมเกียรติ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายสรายุทธ	โตตุ้ม	กรรมการ
นางสาวสุพรรณษา	สะพานพงษ์	กรรมการ
นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ
นางเสาวรีย์	วงษ์พนัส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเก้าอี้สำหรับบัณฑิตนั่งในห้อง และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเดินเพื่อฝึกซ้อม  
 ๒. จัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับลงทะเบียนบัณฑิต บริเวณหน้าห้องฝึกซ้อมย่อยที่กำหนด  
 ๓. จัดเตรียมแท่นสำหรับฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องฝึกซ้อมย่อยที่กำหนด  
 ๔. ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ลิฟต์ เพื่อให้การฝึกซ้อม  
 ดำเนินไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย  
 ๕. ติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไข ให้ห้องฝึกซ้อมย่อยพร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพ ก่อนวันฝึกซ้อมย่อย

### กรรมการฝ่ายจรรยาบรรณและรักษาความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	ประธานกรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	รองประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		กรรมการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดระบบจรรยาบรรณ พื้นที่จอดรถ และรักษาความปลอดภัยในวันฝึกซ้อมย่อยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

### กรรมการฝ่ายยานพาหนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	ประธานกรรมการ
นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	รองประธานกรรมการ
นายไพฑูรย์	จันทมาลา	กรรมการ
นายประเสริฐ	พันธุ์รัตน์	กรรมการ
นายประทีป	พันธุ์รัตน์	กรรมการ
นายเสรี	พิกุลแย้ม	กรรมการ
นายชูชีพ	วัฒน์ธัญญกรรม	กรรมการ
นายสุภาพ	ตีวุ่น	กรรมการ
นายไพฑูล	มันดินแดง	กรรมการ
นายวิษณุ	จันทเวช	กรรมการ
นายชาญวิทย์	การะพาส	กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการและเลขานุการ
นายมะณู	พัชรธิตี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือขนย้ายอุปกรณ์ตามสถานที่ต่างๆ หรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามที่คณะกรรมการประสานและดำเนินงานร้องขอได้ทันที

### กรรมการฝ่ายประเมินผล

ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	ประธานกรรมการ
นางสาวสุพรรณิ	ปลัดศรีช่วย	รองประธานกรรมการ
นายวีระพงศ์	รุกขพันธ์	กรรมการ
นางสาวนุชนาถ	มีสมพินันท์	กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์	จิณฤทธิ	กรรมการ
นางสาวกรวิกา	สุทธิโอฬาร	กรรมการ
นางสาววงทอง	มากเอียด	กรรมการ
นางวิมพ์วิภา	พงษ์พิพัฒน์	กรรมการ
นายสัญญาชัย	เสรีฐเมืองปิง	กรรมการ
นายศุภวุฒิ	ศรีมะหันต์	กรรมการ
นายวิศรุต	พิพิธกุล	กรรมการ
นางสาวพงศ์ผกา	ทีบัวบาน	กรรมการ
นางสาววทันพร	รอดแสวง	กรรมการ
นางสาววารุณี	กฤษะพันธ์	กรรมการ